



## THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

### Nỗ lực triển khai các tuyến cao tốc

### Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình và Gia Nghĩa - Chơn Thành



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp (ảnh trái); Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự cuộc họp (ảnh phải).

Sáng 12-3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, cơ quan, địa phương về phương án dự kiến đầu tư xây dựng các tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình và Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước). Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Trần Hồng Hà; đại diện các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các địa phương có tuyến đường đi qua và liên quan.

Tham dự cuộc họp, về phía tỉnh Nam Định có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình với chiều dài nghiên cứu khoảng 88km. Đoạn qua tỉnh Ninh Bình với chiều dài là 26km; Đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình (62km) và Dự án Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) với tổng chiều dài hơn 128 km.

### Tiếp tục lan tỏa sâu rộng Cuộc thi viết "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ"



Đồng chí Lê Quốc Chính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ" phát biểu kết luận hội nghị.

Chiều 10-3, Ban Tổ chức Cuộc thi viết "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ" họp đánh giá tiến độ của cuộc thi và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Các đồng chí: Lê Quốc Chính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban Tổ chức cuộc thi.

Thực hiện Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 5-12-2022 của Ban TVTU về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định (21-5-1963 - 21-5-2023); Ban TVTU đã ban hành Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 5-12-2022 về tổ chức Cuộc thi viết "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ". Ban TVTU đã thành lập Ban Tổ chức và Bộ phận Tổng hợp giúp việc cuộc thi; ban hành Thể lệ cuộc thi, Đề cương gợi ý bài viết cuộc thi. Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi viết "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ" nhằm tuyên truyền sâu rộng và vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp

### Chấn chỉnh công tác xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 10-3, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 122/UBND-VP8 về việc chấn chỉnh công tác xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, thời gian qua, việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố còn nhiều hạn chế, sai phạm như: Thực hiện xử lý kỷ luật chưa đảm bảo thời hạn quy định, nhất là đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức bị khởi tố, xét xử; một số trường hợp xử lý kỷ luật sai thẩm quyền và một số trường hợp áp dụng hình thức kỷ luật không đúng quy định (đặc biệt đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức bị Tòa án tuyên phạm các

tội tham nhũng nhưng cho hưởng án treo). Bên cạnh đó, nhiều cơ quan, đơn vị không xem xét xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định dân số theo Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18-9-2020 của Chính phủ. Để chấn chỉnh các hạn chế nêu trên và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, các hội đặc thù cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, phổ biến các quy định (Xem tiếp trang 2)

### Hai học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng (Nam Trực) đạt giải cuộc thi "SEAMEO - STEM - ED Competition & EKPO 2023"

Ngày 10-3, tại Thủ đô Băng Cốc (Thái Lan), Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO) đã tổ chức trao giải cuộc thi "SEAMEO - STEM - ED Competition & EKPO 2023" (Triển lãm và Giáo dục STEM Đông Nam Á 2023) với chủ đề "Chuẩn bị một tương lai thịnh vượng cho thế hệ tiếp theo". Cuộc thi "SEAMEO - STEM - ED Competition & EKPO 2023" với mục tiêu cung cấp một nền tảng cho học viên nhỏ tuổi từ các quốc gia thành viên cạnh tranh trong các dự án thể hiện ứng dụng học tập STEM, nghiên cứu khoa học kỹ thuật để giải quyết các vấn đề hoặc thách thức

qua hợp tác trong giáo dục, khoa học và văn hóa trong khu vực. Năm 2023, một trong những dự án quan trọng SEAMEO khởi xướng là "Triển lãm và Giáo dục STEM Đông Nam Á 2023" với chủ đề "Chuẩn bị một tương lai thịnh vượng cho thế hệ tiếp theo". Cuộc thi "SEAMEO - STEM - ED Competition & EKPO 2023" với mục tiêu cung cấp một nền tảng cho học viên nhỏ tuổi từ các quốc gia thành viên cạnh tranh trong các dự án thể hiện ứng dụng học tập STEM, nghiên cứu khoa học kỹ thuật để giải quyết các vấn đề hoặc thách thức (Xem tiếp trang 2)

### Tập huấn triển khai ứng dụng VBSP SmartBanking

Sáng 10-3, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh tổ chức tập huấn triển khai ứng dụng VBSP SmartBanking cho cán bộ, nhân viên của Chi nhánh và hội, đoàn thể các cấp. Tham gia tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn về quy trình cung cấp và sử dụng dịch vụ VBSP SmartBanking; cách sử dụng VBSP Mobile Banking Backend; hướng dẫn quản trị ứng dụng VBSP SmartBanking trên web Admin; quy

trình đăng ký thông tin khách hàng; hướng dẫn tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tra soát của khách hàng... Ứng dụng bao gồm các nhóm dịch vụ: chuyển tiền trong hệ thống; chuyển tiền nhanh ngoài hệ thống Ngân hàng CSXH và chuyển tiền thương mại ngoài hệ thống Ngân hàng CSXH; thanh toán các loại hóa đơn (tiền điện, tiền nước, internet, điện thoại cố định, vé tàu, vé máy bay, học phí, phí bảo hiểm, (Xem tiếp trang 4)

## Phát huy vai trò tiên phong của đảng viên trong phát triển kinh tế

Những năm qua, Đảng bộ xã Hải Nam (Hải Hậu) đã chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên không chỉ vững về chính trị, tư tưởng, mà còn năng động, sáng tạo, đi đầu phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Với tinh thần "đảng viên đi trước, làng nước theo sau", Đảng ủy xã Hải Nam đã chỉ đạo các chi bộ phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong xây dựng các mô hình phát triển sản xuất để nhân dân học tập, làm theo. Đội ngũ đảng viên của xã luôn phát huy vai trò hạt nhân trong phát triển kinh tế; nhiều gia đình đảng viên đã mạnh dạn đầu tư vốn, đưa các loại cây trồng mới vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao, từ đó tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Tiêu biểu như mô hình trồng cây được liệu hoàng thanh của gia đình đảng viên Phạm Văn Thuận ở xóm 7 với diện tích 1.800m<sup>2</sup>. Do được tiếp thu kiến thức từ các lớp tập huấn, lại học hỏi kinh nghiệm, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt nên vùng trồng hoàng thanh của gia đình ông Thuận phát triển tốt cho thu nhập cao, đồng thời tạo việc làm cho 10 lao động thời vụ. Không chỉ sản xuất giỏi, ông Thuận thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, giúp đỡ người dân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn trong vùng mua cây giống, hỗ trợ kỹ thuật



Gia đình đảng viên Phạm Văn Thuận ở xóm 7, xã Hải Nam tổ chức thu hoạch cây hoàng thanh. Bài và ảnh: VĂN HUỖNH

**TIN THẾ GIỚI**  
**Thái Lan cảnh nhắc phương án làm việc từ xa tại Thủ đô Bangkok trong tuần tới**  
Tính đến ngày 11-3, tình trạng bụi mịn (PM2.5) ở Thủ đô Bangkok cùng nhiều tỉnh khác ở Thái Lan vẫn ở mức

nghiêm trọng. Cục trưởng Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) Pinsak Suraswadi cho biết bụi mịn gia tăng do thay đổi thời tiết đột ngột tại thủ đô, kết hợp với khói bụi từ các vụ cháy rừng từ các nước lân cận thổi sang. PCD cảnh báo tình trạng bụi mịn có thể trầm trọng hơn trong tuần tới tại Bangkok, đặc biệt từ ngày 15 đến 18-3 khi gió mang theo bụi mịn từ các khu vực (Xem tiếp trang 3)

**TIN TRONG NƯỚC**  
**THÁI NGUYÊN Tập đoàn Sunny thỏa thuận tiếp tục đầu tư thêm 2,5 tỷ USD vào tỉnh**  
Tập đoàn Sunny được thành lập năm 1984, là nhà sản xuất các sản phẩm, linh kiện quang học tích hợp

hàng đầu thế giới; chủ yếu thiết kế, nghiên cứu và phát triển sản xuất các sản phẩm quang học và liên quan đến quang học. Tại tỉnh Thái Nguyên, Công ty TNHH Sunny Optech Việt Nam đăng ký đầu tư dự án sản xuất, gia công, lắp ráp modul camera với tổng số vốn 110 triệu USD tại Khu công nghiệp (KCN) Yên Bình (Xem tiếp trang 2)





